
sþ. 106. Fyrirspurn [71. mál]
til viðskiptaráðherra um smásöluverslun í dreifbýli.

Frá Sigurgeiri Bóassyni.

Á árinu 1976 var skipuð nefnd til að athuga sérstök vandamál smásöluverslana
dreifbýli. Þessi nefnd skilaði áliti og tillögum í apríl 1978.

Hvað er álit ríkisstjórnarinnar á tillögum nefndarinnar og hvað hefur verið
unnið að því að bæta aðstöðu smásöluverslana í dreifbýli?


